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-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันที่  11  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
 
เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
 

นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย    
   (ประธานสภา อบต.)     - กล่าวเปิดการประชุม  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1                  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย  - วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
 (ประธานสภา อบต.)          ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ในการประชุมสภาครั้งแรก  

ประจำปี ๒๕๖๕  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑  มีมติให้กำหนดการประชุมสภาสมัย
สามัญ ๔  สมัย คือระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ของเดือนกุมภาพันธ์  เมษายน  สิงหาคม 
และธันวาคม และกำหนดการประชุมของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๖)  คือระหว่างวันที่  ๑ - 
๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  นั้น 

 

       - อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒  จึงประกาศประชุม 
     สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา   
     ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ   
    - ขอบคณุท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟ 
     ล้าน นมัสการองค์พระธาตุศรีมงคล ของบ้านธาตุ และบ้านธาตุพัฒนา ในวันที่ ๑ และ 
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และงานภูไทรำลึก ตั้งแต่กิจกรรมวันแรก จนถึง 
     กิจกรรมวันสุดท้าย คือ ร่วมขบวนแห่ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยเฉพาะท่าน  
     อนงลักษณ  แผ่นคำ และท่านสมานมิตร  ศรีระวรรณ ที่สนับสนุนรองเท้าให้กับนางรำ 
     ในงานวันภูไทรำลึก ครับ 
    - เชิญ ท่าน นายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย ภูอ่าง 
  (นายก อบต.)          - ขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.และคณะบริหารทุกท่านที่ร่วมงานบุญประเพณีฯ ของ 
     บ้านธาตุ บ้านธาตุพัฒนา และขอบคุณนางรำจากทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมรำบวงสรวง 
     องค์พระธาตุศรีมงคล ครับ 
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     - สำหรับงานภูไทรำลึก ต้องขอขอบคุณนางรำจากบ้านกุดตะกาบ กุดตะกาบทุ่ง บ้าน
โพนไผ่ และบ้านตาดโพนไผ่ ที่เป็นหลักในขบวนนางรำ และขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
อบต.ที่ให้การสนับสนุนรองเท้าของนางรำครับ 

นายยงค์ชาย ภูอ่าง 
  (นายก อบต.)          - ขอบคุณท่านปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองทุกกอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทุกกอง

ทุกส่วนที่เสียสละ ในการจัดกิจกรรมวันภูไทรำลึก ซึ่งงบประมาณก็มีไม่มากแต่เราก็
สามารถดำเนินงานให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ 

        
ระเบียบวาระท่ี 2                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)        -ขอให้ท่านตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ ที่ 1/2565  ว่าเนื้อหาสาระผิดพลาด 
      คลาดเคลื่อนจากท่ีเราประชุมหรือไม่  ต้องการแก้ไขอะไรหรือไม่ ตรวจสอบไปทีละหน้า  
 

ที่ประชุม    -ตรวจดูรายงานการประชุม 
 

นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย 
   (ประธานสภา อบต.)         
       - สมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
สมัยสามัญ ที่  2/2565   

     -ขณะนี้ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ   จำนวน  15  ท่าน 
 

มติที่ประชุม    -รับรอง   14 เสียง 
     -ไม่รับรอง  - เสียง 
     -งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 
     -รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

นางอาภรณ์    สว่างศรี 
( ปลัด อบต.วาริชภูมิ )    - ขอแจ้งเรื่องการ (โอน) ย้ายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
       จำนวน 1 คน คือ นางธฤษวรรณ  สูตรไชย  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
       (โอน) ย้าย ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
       และการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 
       นางสาวไพจิต  สังคะโห   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จะไปบรรจุในตำแหน่ง  
                                   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  และนายชัยวัฒน์  สารพันธุ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จะไป 
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              บรรจุในตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ในวันที่  2  พฤษภาคม 2565 นี้เช่นกัน 
นายยงค์ชาย ภูอ่าง 
  (นายก อบต.)    - ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้ไปบรรจุเป็นพนักงานส่วน 
      ตำบล ก็คงจะมีการผูกข้อต่อแขนให้กับบุคลากรที่จะไปก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย     
   (ประธานสภา อบต.)  - ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ไปบรรจุ และเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายสมศักดิ์   เหมือนหมาย     
   (ประธานสภา อบต.) 4.1. การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.2. การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 
 

 - ก็จะดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 - เชิญท่านปลัด อบต. ครับ 
นางอาภรณ์    สว่างศรี 
     (ปลัด อบต.)    - สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการแก้ไข 
      เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ก็เป็นไปตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ หรือคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ให้เป็นอาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
  

    - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ประกอบด้วย  
     4 รายการ และรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน 7  

  รายการ (สำหรับเอกสารก็ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว)  
  - เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดคะ 

 

 นายวิมล   รักษาแสง  - สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด 
  หัวหน้าสำนักปลัด            ดังนี้ 
 

    โอนเพิ่ม  
  

  1. โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (จุดหนองปลาดุก- 
      หนองหญ้าปล้อง) เดิม งบประมาณ  48,000 บาท 
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    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อกลม คสล.โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      -วางท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน     
                ลงดินถม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ  
                                           ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 
      วาริชภูมิ เลขท่ี 04/2564  
                                           โอนเพิ่มงบประมาณ      จำนวน  9,000  บาท     เป็นเงิน  57,000  บาท 
     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
นายวิมล   รักษาแสง 
 หัวหน้าสำนักปลัด - โอนลด   
                                 1. โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (จุดนานางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ) 
                                    งบประมาณ  57,000  บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อกลม คสล.โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                         -วางท่อกลม คสล.มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00x1.00  เมตร  จำนวน  15  ท่อนลง
ดินถม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ ปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 04/2564  

       โอนลดงบประมาณ   จำนวน  9,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  48,000 บาท 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

    โอนเพิ่ม  
  

                               2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล งบประมาณ 30,000 บาท 
                                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล ตามแบบองค์การ 
                                   บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  เลขที่ 19/2565 
                               3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  งบประมาณ  80,000  บาท 
                                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  ตามแบบองค์การ 
                                   บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  เลขที่ 20/2565 
                               4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง  งบประมาณ  40,200  บาท 
                                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง  ตามแบบองค์การ 
                                   บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  เลขที่ 21/2565 
                                   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

   โอนลด 
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                                 1. ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 
                                    ส่วนท้องถิ่น จำนวน  150,200  บาท 
       - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท 
         ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 
                                     ส่วนท้องถิ่น 
นายวิมล   รักษาแสง - สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
  หัวหน้าสำนักปลัด     พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565    มีดังนี้ 
   1. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8   จำนวน 150,000 บาท  
                                 ข้อความเดิม 
                                 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8   
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อม 
        ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 
        วารชิภูมิ เลขท่ี 10/2565 
นายวิมล   รักษาแสง   
  หัวหน้าสำนักปลัด           ข้อความใหม่ 
                                 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8  (หนองคำลี้) 
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อม 
        ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 
        วารชิภูมิ เลขท่ี 10/2565 
 

    2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12   จำนวน 150,000 บาท 
                                 ข้อความเดิม 
                                 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12   
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อม 
        ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 
        วารชิภูมิ เลขท่ี 11/2565 
 

      ข้อความใหม่ 
                                 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (หนองคำลี้)  
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อม 
        ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                    วาริชภูมิ เลขท่ี 11/2565 
 

    3. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) จำนวน 100,000 บาท 
                                 ข้อความเดิม 
                                 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 
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         ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 12/2565 
 

                                 ข้อความใหม่ 
                                 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 
         ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขที่ 08/2565 
 

    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 5 
                                   (ถนนสายหน้าบ้านนายยก  วงศ์ตาหล้า)  จำนวน  250,000  บาท 
                                 ข้อความเดิม 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 5 
                                   (ถนนสายหน้าบ้านนายยก  วงศ์ตาหล้า)       
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
         0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 454.00  
                                     ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน  1  ป้าย ตามแบบ 
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 01/2565 
นายวิมล   รักษาแสง 
 หัวหน้าสำนักปลัด    - ข้อความเดิม 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 
                                   (ถนนสายหน้าบ้านนายยก  วงศ์ตาหล้า)       
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
         0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 454.00  
                                     ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน  1  ป้าย ตามแบบ 
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 01/2565 
    5. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
                                   (ถนนสายข้างวัดศรีบุญเรือง)  จำนวน  50,000  บาท 
                                 ข้อความเดิม 
       โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
                                   (ถนนสายข้างวัดศรีบุญเรือง)        
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - เสริมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
         0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
          140.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 06/2565 
                                 ข้อความใหม่ 
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       โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
                                   (ถนนสายข้างวัดศรีบุญเรือง)        
      - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - เสริมผวิถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
         0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
          140.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เลขท่ี 06/2565 
 
                                6. โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19  (จุดนานางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ) 
                                    จำนวน  57,000  บาท 
                                   ข้อความเดิม 
                                   โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19  (จุดนานางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ) 
 

           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อกลม คสล. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                                 - วางท่อกลม คสล.มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00x1.00  เมตร  จำนวน  15  ท่อน   
                                   ลงดินถม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ  
                                   ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  
                                   เลขที่ 04/2564  
                                 ข้อความใหม่ 
                                   โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19  (จุดนานางอุไรวรรณ ศรีระวรรณ) 
                                   จำนวน  48,000  บาท         
                                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อกลม คสล. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
นายวิมล   รักษาแสง 
 หัวหน้าสำนักปลัด          - วางท่อกลม คสล.มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00x1.00  เมตร  จำนวน 2 แถว 
                                 แถวละ  6  ท่อน จำนวน  12  ท่อน  พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อลงดินถมกลบหลังท่อ 
                                 ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 48.00 ลูกบาศก์เมตร  
                                  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  เลขที ่04/2564  
                                7. โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17  (จุดหนองปลาดุก – หนองหญ้าปล้อง) 
                                    จำนวน  48,000  บาท 
                                   ข้อความเดิม 
                                   โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (จุดหนองปลาดุก- หนองหญ้าปล้อง) 
                                   จำนวน  48,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อกลม คสล. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          -วางท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน     
           ลงดินถม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ  
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                                      ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 
           วาริชภูมิ เลขที่ 04/2564 
         ข้อความใหม่ 
                                    โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (จุดหนองปลาดุก- หนองหญ้าปล้อง) 
                                    จำนวน  57,000 บาท 
                                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อกลม คสล. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                                  - วางท่อกลม คสล.มอกชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน   
                                   ลงดินถม ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ  
                                   ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  
                                   เลขที่ 04/2564 
 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)  - เรียนเชิญ นายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง 
  (นายก อบต.) - ขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ เดิมมีโครงการ 
 อยู่แล้ว แต่รายละเอียดของโครงการมีการผิดพลาด จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขใหม่ 
 เพ่ือให้ถูกต้อง จึงจะสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 - สำหรับเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ เนื่องจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 มีสายไฟชำรุดเสียหาย ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับเด็กที่ไปเรียนได้ จึงจำเป็นต้องโอนงบ 
 ประมาณเพ่ือไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)  - ขอฝากท่านสมาชิกสภา อบต.แต่ละหมู่บ้านให้ท่านได้ตรวจดูรายละเอียดของโครงการ 
 หมู่บ้านของท่าน ว่ารายละเอียดถูกต้องหรือไม่ พยายามช่วยกันตรวจสอบ ให้มีความ 
 ผิดพลาดน้อยที่สุดครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)  - เรียนปลัด อบต. ครับ 
 
 
นางอาภรณ์    สว่างศรี 
     (ปลัด อบต.)  - สำหรับโครงการที่มีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น เนื่องจากว่า 
 มีงบประมาณเพียงพอ สามารถนำไปตั้งงบประมาณได้จึงขอโอนงบประมาณดังกล่าว 
 โดยงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งไว้ ตั้งไว้บ้านละ 
 2 คน แต่กฎหมายใหม่ให้มีสมาชิกสภา อบต.ได้เพียงหมู่บ้านละ 1 คน จึงมีงบประมาณ 
 เหลือจากค่าใช้จ่ายหมวดนี้ และในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

นั้น ก็เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการทำรายละเอียดโครงการ จึงต้องมีการแก้ไข 
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โดยระเบียบกำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี่แจงในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงได้นำเข้าสภาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาคะ 

 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ  ส.อบต. หมู่ 7 
นายระพีพรรณ   สุทธิอาจ 
    (ส.อบต. หมู่ 7)   - ขอสอบถามโครงการของบ้านขอนขว้าง หมู่ 8 และบ้านโพนทอง หมู่ 12 โครงการ 
     ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เป็นการก่อสร้างในที่เดียวกัน หรือคนละที่ครับ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)    - สำหรับโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ท่านรองประธานสภา สอบถามสถานที่

ก่อสร้างจะเป็นคนละที่กันครับ จะก่อสร้างอยู่คนละฝั่งของหนองคำลี้ ในเขตของแต่ละ
หมู่บ้านครับ  

     - สำหรับการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ก็เนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงต้อง
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ของ อบต.เราถือว่าโชคดีท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือ ท่านปลัด 
อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายฯ เป็นอย่างดี 

 

นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย    
  (ประธานสภา อบต.) - มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ   
     - ถ้าไม่มีก็จะขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้หรือไม่ 

- ขณะนี้ในห้องประชุมมีสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 ท่าน 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  14      เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
    - งดออกเสียง  1        เสียง  (ประธาน) 
 

    - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 
 



10 

 

นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย    
  (ประธานสภา อบต.) - ต่อไปก็จะขอมติที่ประชุม ว่าเห็นชอบให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 นี้หรือไม ่
- ขณะนี้ในห้องประชุมมีสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 ท่าน 
 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  14      เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
    - งดออกเสียง  1        เสียง  (ประธาน) 
 

    - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายยงค์ชาย  ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)  - ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.วาริชภูมิทุกท่าน ที่ได้ให้ความเห็นชอบในการโอน

งบประมาณรายจ่ายฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ ก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชนใน
เขตตำบลวาริชภูมิของเราด้วยครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย    
(ประธานสภา อบต.)    - ต่อไปก็เข้าสู่วาระอ่ืนๆ  
     - เชิญท่านอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ  ส.อบต. หมู่ 17 
นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
   (ส.อบต.หมู่ 17)      - ขอสอบถามโครงการของปีงบประมาณ 2565 ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะ 
     เกรงว่าหากเข้าสู่ฤดูฝนจะทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ลำบาก 
     - และขอสอบถามว่า ตอนที่ออกโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนฯ และ อบต.สัญจรที่

ผ่านมา  ชาวบ้านได้เสนอโครงการเสียงตามสายเป็นโครงการลำดับต้นๆ แต่ในการ
ประชุมหมู่บ้าน ได้มีการเสนอของบประมาณของหมู่บ้านเพ่ือจัดทำโครงการนี้แล้ว เป็น
เงินจำนวน 100,000 บาท และคณะกรรมการหมู่บ้านได้เสนอให้เปลี่ยนโครงการที่ขอรับ
งบประมาณจาก อบต.เป็นโครงการขยายถนน คสล.ข้างละ 1 เมตร จะดำเนินการได้
หรือไม่ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ  ส.อบต.หมู่ 7 ครับ 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ 
   (ส.อบต.หมู่ 7)      - ขอนำเสนอเรื่องในที่ประชุมอยู่สองเรื่องครับ 
     - เรื่องแรกเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าบริการ มีบางจุดที่ซ่อมแล้วแต่ยังเป็นเหมือนเดิม คือ

ซ่อมแล้วแต่วันต่อมาก็ดับ อยากสอบถามว่าเกิดจากปัญหาอะไร พอมีแนวทางแก้ไขให้
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การซ่อมแซมมีประสิทธิภาพกว่านี้ได้หรือไม่ หากเป็นเพราะวัสดุ อุปกรณ์ก็เห็นควรให้มี
การจัดหาที่มีคุณภาพ หรือหากจุดใดมีปัญหามากก็ควรจะเป็นโคมไฟทั้งชุดเลยครับ แต่
ทั้งนี้ ก็ไม่ได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ออกไปซ่อม และก็ขอชื่นชมด้วยซ้ำเพราะตำบลเรามีหลาย
หมู่บ้าน กว่าจะซ่อมครบทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ซ่อมทีแรกก็ชำรุดอีกแล้ว 

 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ 
   (ส.อบต.หมู่ 7)      - เรื่องท่ีสอง คือ ในวันที่ 14 เมษายน 2565 นี้ ทางวัดโนนสะเคียนบ้านกุดพร้าว ได้

ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกุดพร้าว จัดงานบุญประเพณีประจำปีและบุญ
ประทายข้าวเปลือก เพ่ือหาทุนสมทบในการก่อสร้างศาลาการเปรียญ จึงใคร่ขอเรียน
เชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และร่วมคบงันต้นเงินที่บ้านของกระผมในเย็นวันที่ 13 เมษายน 
2565 ครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เรื่องซ่อมไฟฟ้าบริการ ก็ขอฝากทางกองช่างด้วยนะครับ เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นใน

การซ่อมไฟฟ้า ให้จัดหาให้ครบเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานด้วยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ ท่านนายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)      - สำหรับเรื่องการปฏิบัติด้านต่างๆ ภายใน อบต.วาริชภูมิ อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีการประชุม

พนักงาน / ลูกจ้าง ของ อบต.เรา ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องดูแลก็มีอยู่หลายคน มี
พฤติกรรมหลากหลายอย่างกันไป 

     - ในการซ่อมไฟฟ้าช่วงนี้ก็ได้ให้น้องบอล ได้สอนงานให้ลูกจ้างคนใหม่ เพ่ือช่วยกัน
ปฏิบัติงานและรองรับหากน้องบอลได้ไปบรรจุ จะได้มีคนปฏิบัติงานแทนได้ ซึ่งในเรื่อง
การซ่อมแซมไฟฟ้าก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

     - และก็นับเป็นโชคดีที่ อบต.ของเราได้รับงบประมาณไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพ่ิมมาอีก 
2 หมู่บ้าน คือโค้งบ้านธาตุ และโค้งบ้านภูแฉะ เมื่อมีการติดตั้งไฟตรงนี้เสร็จ ไฟฟ้าที่เป็น
ของ อบต.ก็คงจะถอดออกเพ่ือไปติดตั้งจุดอ่ืนที่มีความจำเป็น  ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้
ร่วมกันดู และตรวจสอบเวลาเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมไฟฟ้า ให้มีการถ่ายรูปลงไลน์แจ้งด้วย
ว่าตอนนี้ซ่อมอยู่บ้านไหน เพ่ือบ้านอื่นๆ จะได้รู้พิกัดที่กำลังซ่อมไฟครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ รองนายก อบต. ครับ 
นายปัญญา  มาดี 
(รองนายก อบต.)      - ก็ขอแนะนำท่านสมาชิกสภา อบต.ครับ ก็อยากให้ท่านทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ขอให้

ท่านได้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเกี่ยวกับงานของ อบต.โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุม
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สภา หากท่านไม่เข้าใจให้สอบถามได้ ถ้าสอบถามในที่ประชุมจะมีทั้ง นายก อบต. ปลัด 
อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตอบคำถามของท่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ ท่านนายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)      - ขอแสดงความยินดีกับพ่ีน้องบ้านโพนไผ่ บ้านตาดโพนไผ่ และบ้านดงศรีชมพู ขณะนี้

การก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพนไผ่ – บ้านดงศรีชมพู หมู่ 13 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
การสัญจรไปมาของพ่ีน้องก็คงสะดวงยิ่งขึ้น 

นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
  (นายก อบต.)   - และถนน คสล.บ้านกุดพร้าว – โคกสนุก ก็ก่อสร้างเสร็จแล้ว เหลือการติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะ ส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็จะของบประมาณเพ่ิมเติมอีก 
     - โครงการขุดลอกหนองก้านเหลือง มีงบประมาณแล้วกำลังจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตาม

ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 
     - สำหรับโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ คณะกรรมการโรงปุ๋ยก็อาจจะโอนมาเป็นของ อบต. ให้ได้ใช้

ประโยชน์และปรับปรุงดูแลต่อไป 
     - ทั้งนี้ก็มีโครงการอ่ืนๆ ภายในเขตตำบลที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปจาก

หลายหน่วยงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากงบประมาณของ
เราก็มีจำกัด จึงต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาดำเนินการโครงการที่ใหญ่ๆ ใช้
งบประมาณจำนวนมาก ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าจะได้โครงการไหนบ้าง 

     - สำหรับโครงการต่างๆ ของ อบต.ก็ขอฝากท่านสมาชิก อบต.ได้ช่วยกันดูแล และ
ตรวจสอบการดำเนินโครงการด้วยครับ 

     - และขอบอกบุญเรื่องการก่อสร้างศาลาพักศพ ที่วัดพระธาตุศรีมงคล ก็ขอเชิญทุกท่าน
ได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - ขอให้ท่านนายก ตอบคำถามของท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 ด้วยครับ 
นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)      - ในส่วนของการดำเนินโครงการต่างๆ ในปีนี้ ก็กำลังเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ก็ต้องดูเงิน

งบประมาณที่มีอยู่ด้วย เพราะงบประมาณจากส่วนกลางก็จะทยอยโอนให้ ไม่ใช่ให้มาครั้ง
เดียว ก็จะดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ สำหรับโครงการที่ขอแก้ไขก็
สามารถทำได้ครับ   

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายบัญชา   พิมเภา  ส.อบต. หมู่ 11  ครับ 
นายบัญชา   พิมเภา 
 (ส. อบต. หมู่ 11)      - สอบถามเรื่องงบประมาณต่างๆ ในปี 2565 รวมทั้งงบประมาณเหลือจ่ายของปี 2564 

อยากทราบว่าบทบาทหน้าที่ของ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านมีอะไรบ้าง การเข้าไปร่วม
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ตรวจสอบโครงการแต่ละโครงการสามารถทำได้หรือไม่ ทำอย่างไรบ้าง สามารถขอดูแบบ
แปลน หรือสัญญาจ้างได้หรือไม่ และสามารถขอได้ที่ไหนครับ 

     - รวมทั้งการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ อยากทราบว่าใครเป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาใน
การก่อสร้างมีจำนวนกี่วัน เพราะชาวบ้านก็สอบถามมายังสมาชิก อบต. บางครั้งเราก็
ตอบไม่ได้ เพราะทุกวันนี้โลกโซเซียลก็ไวมาก สรุป คืออยากสอบถามเรื่องงบประมาณว่า
ในฐานะเราเป็น สมาชิก อบต.เราสามารถตรวจสอบการดำเนินโครงการได้ไหม 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)  - ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.สอบถาม เข้าใจว่าท่านสอบถามว่าในการทำงานสามารถ

มาเป็นกรรมการตรวจงานได้หรือไม่ 
 - เชิญ ท่านปลัด อบต. ครับ 
นางอาภรณ์    สว่างศรี   
    (ปลัด อบต.) - สำหรับท่านสมาชิกสภา อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของท่านก็เป็นผู้ตรวจสอบการ

ดำเนินงานของคณะผู้บริหารอยู่แล้ว  หากท่านมาเป็นกรรมการตรวจงาน ก็เท่ากับว่า
ท่านมาตรวจสอบตัวท่านเอง เพราะส่วนมากกรรมการตรวจงานจะเป็นข้าราชการ ท่าน
เป็นสมาชิกสภา อบต. ควรที่จะเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร การทำงานของ
คณะกรรมการตรวจงาน หากมีข้อผิดพลาดจะได้แจ้งให้แก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)  - สำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ แต่ละโครงการจะมีช่างควบคุมงานอยู่

แล้ว ให้ท่านประสานกับช่างผู้ควบคุมงานในเรื่องของแบบแปลน และรายละเอียดต่างๆ 
ที่ท่านอยากทราบ และจะมีคณะกรรมการตรวจงานจ้างที่เป็นข้าราชการเป็นผู้ตรวจงาน 
ก็ขอให้ท่านได้ประสานงานกัน และตรวจสอบอย่างเต็มที่ครับ 

นางอาภรณ์    สว่างศรี   
    (ปลัด อบต.) - โครงการต่างๆ ที่ท่านสมาชิก อบต. ได้สอบถาม โครงการไหนที่ดำเนินการในหมู่บ้าน

ต่างๆ  ขอมอบให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ประสานกับสมาชิกสภา อบต.ของหมู่บ้านที่มี
การดำเนินโครงการ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - ก็ขอฝากกองช่างด้วยครับ ให้มีหนังสือแจ้งการเข้าดำเนินงานให้สมาชิกสภา อบต.

เจ้าของพ้ืนที่ทราบทุกครั้งที่มีการเข้าดำเนินงาน เพื่อจะได้ร่วมกันตรวจสอบดูแลต่อไป 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ ส.อบต. หมู่ 7 ครับ 
นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ 
   (ส. อบต. หมู่ 7)      - ตามที่ได้สอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการใน

เขตพ้ืนที่ของเรา เราจะสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่  ดีกว่าที่เราเป็น
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คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และอยากสอบถามทางฝ่ายช่างผู้ควบคุมงาน กรณีลงหิน
ลูกรัง เราจะมีการตรวจสอบปริมาณหินลูกรังได้อย่างไร ว่ารถบรรทุกลูกรัง 1 คัน มี
ปริมาณลูกรังก่ีลูกบาศก์เมตร เพ่ือจะได้มีความเข้าใจตรงกันครับ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ ปลัด อบต. ครับ 
นางอาภรณ์   สว่างศรี 
    (ปลัด อบต.)      - สำหรับโครงการลงหินลูกรัง จะให้ ผอ.กองช่าง หรือผู้ควบคุมงานได้ประสานกับ 

สมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้าน เมื่อมีการลงหินลูกรัง เพ่ือพิจารณาร่วมกันว่า รถบรรทุกแต่
ละคันจะบรรทุกหินได้กี่ลูกบาศก์เมตร และประสานกับทางคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ด้วยค่ะ 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ นายก อบต. ครับ 
 

นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)    - สำหรับการลงหินลูกรัง ก็จะอยู่ในความควบคุมดูแลของช่างผู้ควบคุมงาน และก็ฝาก

ทางช่างผู้ควบคมุงานให้ดูแลอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดครับ 
 

นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ ท่านอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ  ส.อบต. หมู่ 17 ครับ 
 

นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
    (ส.อบต.หมู่ 17)      - ตามที่สมาชิกสภา อบต. มีข้อสงสัยเรื่องการเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก็ได้รับ

คำตอบแล้ว ก็คงจะทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองดียิ่งขึ้นครับ 
     - ขอหารือเรื่องการประชุมสภา อบต.ของเรา หากเรามีการประชุมสภา ไม่อยากให้ส่วน

ราชการอ่ืนๆ มาขอใช้สถานที่ในการประชุม  
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - ขอบคณุท่านสมาชิกสภา อบต.ที่ให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำครับ 
     - เชิญ ท่านฉวีวรรณ  บุญจันทร์  ส.อบต. หมู่ 13 ครับ 
 

นางฉวีวรรณ  บุญจันทร์ 
   (ส.อบต. หมู่ 13)       - สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายสมปอง  นามวงศ์ มีการมาเท

คอนกรีตแล้วบางส่วน ทำไมถึงหยุดชะงักไป 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ ท่านนายก อบต. ครับ 
นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 
   (นายก อบต.)      - เนื่องจากทางผู้รับจ้าง ติดงานที่อำเภอนิคมน้ำอูน ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน แต่จะเร่งติดตาม

ให้เข้าดำเนินงานต่อครับ  
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นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 
  (ประธานสภา อบต.)    - เชิญ ท่านประวิทย์  สัตถาผล  ส.อบต. หมู่ 14 ครับ 
นายประวิทย์  สัตถาผล 
   (ส.อบต. หมู่ 14)    - โครงการต่างๆ ที่อยู่ในงบปี 2565 ของบ้านห้วยบาง หมู่ 14 ก็มีหลายโครงการที่

ดำเนินการไปแล้ว ตอนนี้ก็เหลือโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (ศาลปู่ตา)  
     - สำหรับเรื่องลงหินลูกรังที่ดำเนินการไปแล้ว ก็อยากให้มีความเหมาะสมของปริมาณ

ลูกรังมากกว่านี้ ครับ 
      - และในวันที่  23  เมษายน 2565  นี้ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบุญประเพณี

ประจำปี ของชาวบ้านห้วยบาง ณ วัดทวีวิทยาราม ครับ 
นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย    
(ประธานสภา อบต.)    - สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ในวาระอ่ืนๆ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
 
16.30 น.   - เลิกประชุม 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)         อาภรณ์     สว่างศรี      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                   ( นางอาภรณ์  สว่างศรี ) 
                                                         เลขานุการสภา 
 
                                     (ลงชื่อ)       สมศักดิ์       เหมือนหมาย      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                  ( นายสมศักดิ์    เหมือนหมาย ) 
                                                             ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


